



คำสั่ง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ที่ 45/2565

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพ

ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม โดยฝ่ายแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ มีนโยบายตรวจติดตามคุณภาพภายในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรฐานการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 มาตราที่ 48 และเพื่อให้การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควร แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการอำนวยการ

ผู้อำนวยการและรองคณบดี	(อาจารย์พรพรม	ชัยฉัตรพรสุข)	ที่ปรึกษา
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			ที่ปรึกษา
นายกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			ที่ปรึกษา
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ	(อาจารย์ ดร.กวรรณ	แสงตระกูล)	ประธาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ	(อาจารย์ ดร.พรทิพย์	ธีรภานนท์)	รองประธาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา	อุดมิ่ง)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม	(อาจารย์พรเทพ	ทองตั้ง)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน	(อาจารย์ ดร.ภัทรภร	เจนสุทธิเวชกุล)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา	(อาจารย์ทัศนีย์	ศรีพิพัฒน์)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน	(อาจารย์ศยามล	นามสุปิน)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถวดี	นันทาภินัย)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ	(อาจารย์วราเดช	กัลยาณมิตร)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ	(อาจารย์ณภักซ์	พรหมแก้วงาม)	กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้าหน่วยแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ	(นางสาวมยุรี	มาสา)	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวปัทมา ชูชื่น			กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน	(อาจารย์ ดร.ภัทรภร	เจนสุทธิเวชกุล)	ประธาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน	(อาจารย์ ดร.กุลนิดา	ปลื้มปิติวิริยะเวช)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน	(อาจารย์อรทัย	ชวนนิยมตระกูล)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน	(อาจารย์พริ้วฝน	เทียนศรี)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน	(อาจารย์เขตโสภณ	โพธิ์ศรี)	กรรมการ
หัวหน้าโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ	(อาจารย์วราเดช	กัลยาณมิตร)	กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	(อาจารย์ ดร.เฉลิมลาภ	ทองอาจ)	กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	(อาจารย์อภันตรี	ศรีปานเงิน)	กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	(อาจารย์มานพ	พินิจพันธ์)	กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์พร ยินดีสุข)			กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(อาจารย์พิรุลาวัฒน์	ศุภอุทุมพร)	กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	(อาจารย์ทินวัฒน์	นาคศรีอาภรณ์)	กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	(อาจารย์ ดร.อดิญา	วงษ์วาท)	กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ	(อาจารย์อุษาสุดา	ภูษณสุวรรณศรี)	กรรมการ

หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	(อาจารย์เกษกร	ชื่นคำ)	กรรมการ
หัวหน้าศูนย์แนะแนว	(อาจารย์ ดร.รับขวัญ	ภูษาแก้ว)	กรรมการ
หัวหน้าศูนย์สังเกตการณ์โลกและอวกาศเพื่อการเรียนรู้	(อาจารย์วิทยา	อินโท)	กรรมการ
หัวหน้าหน่วยทะเบียนและประเมินผล	(นางสาวอมฤต	บรรลังก์)	กรรมการ
นายนิพนธ์ รัถประทานพร			กรรมการ
หัวหน้าหน่วยวิชาการ หลักสูตรและการสอน	(นางจันทรีรุ่ง	แข่งตั้ง)	กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดการศึกษา			
รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา	(อาจารย์ทัศนีย์	ศรีพิพัฒน์)	ประธาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา	(อาจารย์สุดธิดา	ศรีจันทร์)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา	(อาจารย์ศิรดา	ทองเชื้อ)	กรรมการ
หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมหน่วยห้องสมุด	(นางประลาตี	โมระกรานต์)	กรรมการ
นายวิสุทธิธรรม แต่สุวรรณ			กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายบริหาร			
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา	อุตมิ่ง)	ประธาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	(อาจารย์สุมิตรา	คุณวัฒน์บัณฑิต)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	(อาจารย์สุพิสิทธิ์	ฝึกฝน)	กรรมการ
และหัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์			
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	(อาจารย์กมลชนก	สทนจวิวัฒน์)	กรรมการ
หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร	พรรษานิมิตกุล)	กรรมการ
หัวหน้าหน่วยพัสดุ	(นางสาวมนัสวี	ประทุมทิพย์)	กรรมการ
หัวหน้าหน่วยโภชนาการ	(นางสาวกรองแก้ว	สรนันท์)	กรรมการ
หัวหน้าหน่วยผลิตเอกสาร	(นางอมร	นพตระกูล)	กรรมการ
หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี	(นางสหทัยา	ภาวะนิต)	กรรมการ
นางเพียงใจ ทองอร่าม			กรรมการ
หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีการศึกษา	(นายพิเชษฐ์	ล้ำมกิจจา)	กรรมการ
หัวหน้าหน่วยบริหารทั่วไป	(นายโชคชัย	ชลันธร)	กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้าหน่วยบริหารทรัพยากรมนุษย์	(นางสาวมณีนรัตน์	ศิลาชัยศรี)	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม			
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม	(อาจารย์พรเทพ	ทองตั้ง)	ประธาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม	(อาจารย์กัมปนาท	ไชยรัตน์)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม	(อาจารย์วิทยานนท์	ชาวสังข์)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม	(อาจารย์ปริญญาวัฒน์	ธรรมมา)	กรรมการ
หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ	(นายพรชัย	นระราศรี)	กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์	(นายไพศาล	ชวานาฟาง)	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายกิจการนักเรียน และฝ่ายจัดนักเรียนเพื่อสัมพันธ์			
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน	(อาจารย์ศยามล	นามสุบิน)	ประธาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์	บุบผโชติ)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำผึ้ง	ศุภอุทุมพร)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน	(อาจารย์อมรินทร์	อำพลพงษ์)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน	(อาจารย์นาทพงศ์	หนูสวัสดิ์)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน	(อาจารย์สิทธิชัย	สิงหเสนา)	กรรมการ
หัวหน้าหน่วยกิจการนักเรียน	(นายอนพัทธ์	กิตต์นพศักดิ์)	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวชลธิมา แซ่เอี้ยว			กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถวดี นันทาภินัย)		ประธาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา พิกุลกานตเลิศ)		กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	(อาจารย์ณัฐมน ศรีสุข)		กรรมการ
นายกมลภพ เงินสุทธิเวชกุล			กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ	(อาจารย์ ดร.กวรรณ แสงตระกูล)		ประธาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ	(อาจารย์ณภักซ์ พรหมแก้วงาม)		กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ	(อาจารย์ ดร.พรทิพย์ อีร์ภานนท์)		กรรมการ
นางสาวปัทมา ชูชื่น			กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้าหน่วยแผน งบประมาณฯ	(นางสาวมยุรี มาสา)		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ	(อาจารย์วราเดช กัลยานมิตร)		ประธาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ	(อาจารย์บุญฤทธิ์ บุญมา)		กรรมการ
นางสาววันเพ็ญ สันหนองเมือง			กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพนิ่ง และจัดทำสื่อนำเสนอ

หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์	(อาจารย์สุพิศันท์ ฝึกฝน)		หัวหน้า
นางสาวสุรัตน์ ไชยพัฒน์			กรรมการ
นางสาววัชรพร อภิรมยานนท์			กรรมการ
นายนิพนธ์ รักประทานพร			กรรมการ

คณะกรรมการฝ่ายธุรการ

หัวหน้าหน่วยบริหารทั่วไป	(นายโชคชัย ชลันธร)		หัวหน้า
นางรำไพโร ทองคำ			กรรมการ

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน

หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี	(นางสัททยา เภาวะนิต)		หัวหน้า
นางสาวคณินิจ เครือนาค			กรรมการ
นางสาวอภิสร่า จันทร์ดี			กรรมการ

คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ	(อาจารย์ ดร.กวรรณ แสงตระกูล)		หัวหน้า
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ	(อาจารย์ ดร.พรทิพย์ อีร์ภานนท์)		กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ	(อาจารย์ณภักซ์ พรหมแก้วงาม)		กรรมการ
หัวหน้าหน่วยแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ	(นางสาวมยุรี มาสา)		กรรมการ
นางสาวปัทมา ชูชื่น			กรรมการ

คณะกรรมการฝ่ายพัสดุ

หัวหน้าหน่วยพัสดุ	(นางสาวมนัสวี ประทุมทิพย์)		หัวหน้า
นางสาวเบญจวรรณ จันทร์ไต้			กรรมการ
นางสาวเสาวลักษณ์ สาระบุตร			กรรมการ

คณะกรรมการฝ่ายแสง เสียง และบันทึกวีดิทัศน์ในงาน

หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีการศึกษา	(นายพิเชษฐ์ ล่ามกิจจา)		หัวหน้า
นายสังวาลย์ บุตรกันหา			กรรมการ
นางสาวสุรัตน์ ไชยพัฒน์			กรรมการ

คณะกรรมการประเมินผล

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถวดี นันทาภินัย)	หัวหน้า
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา พิกุลกานตเลิศ)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	(อาจารย์ณัฐมน ศรีสุข)	กรรมการ
นายกมลภพ เจนสุทธิเวชกุล		กรรมการ

คณะกรรมการฝ่ายจัดอาหาร และเครื่องดื่ม

หน่วยหน้าหน่วยโภชนาการ	(นางสาวกรองแก้ว สรนนท์)	หัวหน้า
นางสาวจันทร์ทิมา บุญพุด		กรรมการ
นางสาวจิรภา ไพรสัน		กรรมการ
นางนวน ตาจงราช		กรรมการ
นางระวีง ศรีโมรา		กรรมการ
นางสีนวล ก้านชุตต		กรรมการ
นางสาววรรณดี นวลงาม		กรรมการ
นายสุทัศน์ สุวรรณรัตน์		กรรมการ
นายสมคิด สุขสุวรรณ		กรรมการ
นางมณฑิยา รักสุข		กรรมการ
นายบุญช่วย สมอบ้าน		กรรมการ
นางอริษา นิระจักษ์		กรรมการ

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่

หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่ และยานพาหนะ	(นายพรชัย นระราศรี)	หัวหน้า
นายทองลุน ตาจงราช		กรรมการ
นายเพชร อุ่นแก้ว		กรรมการ
นายเสกสัน จิตต์มงคล		กรรมการ
นางสาวสาคร สิ่งทอง		กรรมการ
นายสมชาย น้ำแก้ว		กรรมการ
นายนิรุช สวยดี		กรรมการ
นายธงชัย ศรีโมรา		กรรมการ
นายประมวล พะยอมหอม		กรรมการ

สั่ง ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2565

พรพรม ชัยฉัตรพรสุข

(อาจารย์พรพรม ชัยฉัตรพรสุข)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
และรองคณบดีคณะครุศาสตร์